

นายเกษมผล'ความยาก-ง่ายทำธุรกิจ'พื้นเชื่อมั่นเศรษฐกิจ เวลด์แบงก์ชั้บไทย20อันดับ

Source - กรุงเทพธุรกิจ (Th)

ธุรกิจเชื่อไทยเนื้อหอมขึ้น หนุนลงทุน "อีอีซี"

กรุงเทพธุรกิจ ธนาคารโลกชั้บอันดับความยาก-ง่ายในการทำธุรกิจไทยดีขึ้น 20 อันดับ รั้งอันดับ 26 จาก 190 ประเทศ ชั้บที่อุปทริอาเซียชั้บ ชั้บมีพัฒนาการที่ชั้บขึ้นในหลายด้าน "ประยุทธ์"ปลั้บอันดับชั้บขึ้น ขณะ"สมคิด"เชื่อทุกฝ่ายได้ประโยชน์ จั้บศช.ทำความเข้าใจ"ดั้บบลิวอีเอฟ"หวังปีหน้าอันดับชั้บขึ้น

ความยาก-ง่ายในการทำธุรกิจ (Ease of doing business) ถือเป็นเรื่องที้รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการจั้บ "อุปสรรค" ในการดำเนินธุรกิจ ในไทย นอกเหนือจากการสร้างแรงดึงดูดการลงทุน ด้วยการให้" สิทธิประโยชน์การลงทุน"

ล่าสุดจากการจั้บอันดับของธนาคารโลก (World bank) ในปี 2561 พบว่า อันดับของไทยชั้บขึ้นก้าวกระโดด มีพัฒนาการที่"ดีที้สุด"เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียชั้บ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที้ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ธนาคารโลก ประกาศการจั้บอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ ประจำปี 2561 โดยประเทศไทยได้รับการจั้บอันดับชั้บขึ้นถึง 20 อันดับ จากอันดับ 46 มาอยู่ที่อันดับที้ 26 จาก190 เขตเศรษฐกิจและประเทศทั่วโลก โดยรั้งอันดับ 3 ของอาเซียชั้บรองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย

อันดับที้ชั้บขึ้นของประเทศมาจากคะแนนรวมที้ชั้บขึ้นจากปีก่อน โดยในการจั้บอันดับครั้บนี้ มีคะแนนรวมอยู่ที่ 77.44 คะแนนเพิ่มขึ้น 4.91 คะแนน จากเดิมที้ได้คะแนนรวม 72.53 คะแนน โดยคะแนนที้เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นพัฒนาการที้ชั้บขึ้นในหลายด้าน เช่น 1.การเริ่มต้นธุรกิจอยู่ที่อันดับ 36 จากเดิมอันดับ 78 การขอใช้ไฟฟ้าอยู่ที่อันดับ 13 จากเดิมอันดับ 37

การอำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อของภาคธุรกิจอยู่ที่อันดับที้ 42 จากเดิมอยู่ในอันดับที้ 82 การชำระภาษีอยู่ในอันดับที้ 67 จากเดิมอันดับที้ 109 การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงอยู่ที่อันดับ 34 จากเดิมอันดับ 51 ส่วนการคุ้มครองผู้ลงทุนอยู่ที่อันดับ 16 จากเดิมอยู่ที่อันดับที้ 27

พัฒนาการโดดเด่นหลายด้าน

"การจั้บอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจของไทยที้ปรับชั้บขึ้นมาจากพัฒนาที้โดดเด่น ในหลายด้าน เช่น การลดระยะเวลาการจั้บตั้งธุรกิจ การยกเลิกการประทับตราบริษัทในใบหุ้น ลดกระบวนการ และ ระยะเวลาในการขอใช้ไฟฟ้า ออกกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจใหม่ เพิ่มสิทธิผู้ลงทุนรายย่อยในการฟ้องร้องคดีได้ง่ายขึ้น การสร้างความชัดเจนของการบริหารและความเป็น เจ้าของกับการควบคุมและกำกับบริษัท การมีระบบตรวจสอบภาษีโดยใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยงมาคัดเลือกบริษัทที้มีความเสี่ยงสูง การลดอัตราการภาษีการโอนทรัพย์สิน การจ่ายค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ไขปัญห การล้มละลายได้ง่ายขึ้น โดยเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเสียงในในแผนฟื้นฟูกิจการ"

"นายเกษม"ปลั้บอันดับ"ก้าวกระโดด"

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พอใจผลการจั้บอันดับ Ease of doing business )ประจำปี 2018 ของธนาคารโลกเป็นอย่างมาก และเชื่อว่า จะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักธุรกิจทั่วโลก และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอันดับของไทยดีขึ้นต่อเนื่อง จากอันดับที่ 49 ในปี 2559 เป็นอันดับที่ 46 ในปี 2560 จนก้าวมาอยู่ในอันดับที่ 26 ในปี 2561 ห่างจากมาเลเซียเพียง 2 อันดับ และยังเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่มีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุดในปีที่ผ่านมา

สำหรับการพัฒนาที่โดดเด่นของไทยมีหลายด้าน เช่น การลดระยะเวลาการจัดตั้งธุรกิจและยกเลิกการประทับตราบริษัทในใบหุ้น การลดขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจใหม่

การเพิ่มสิทธิผู้ลงทุนรายย่อยทำให้ฟ้องร้องได้ง่ายขึ้น การสร้างความชัดเจนระหว่างความเป็นเจ้าของกับการกำกับควบคุมบริษัท การตรวจสอบภาษีโดยใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยง การลดภาษีการโอนทรัพย์สิน การใช้ระบบยื่นฟ้องและจ่ายค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย ฯลฯ

สั่งเร่งปรับปรุงบริการหลายเรื่อง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีแผนที่จะปรับปรุงการบริการอีกหลายเรื่อง เช่น กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจเป็นอัตราคงที่ ลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขกฎหมายหลักประกันธุรกิจ ขยายฐานการชำระแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคม และการพัฒนาระบบยื่นเอกสารทางการผ่านระบบดิจิทัล (E-filing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากร ฯลฯ

"ความสำเร็จในแต่ละปี เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย โดยพบว่าส่วนราชการหลายแห่งปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปมาก และมีการพูดคุยกับภาคเอกชนมากขึ้นโดยเฉพาะบริษัทกฎหมายและบริษัทบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจโดยตรง ที่สำคัญคือรัฐบาลมีความจริงใจที่จะสนับสนุนให้การทำธุรกิจของภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์มากที่สุด เช่น การปลดล็อกความยุ่งยากต่าง ๆ โดยใช้คำสั่งตาม ม.44 ในเบื้องต้น และจะออกกฎหมายปกติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป"พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

อันดับดีขึ้นทุกฝ่ายได้ประโยชน์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม Doing Business ว่า คะแนนอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดทำโดยธนาคารโลกที่ออกมาในปีนี้ออกมา น่าดีใจ โดยอันดับที่เพิ่มขึ้นมา 20 ตำแหน่ง อยู่ในอันดับที่ 26 ถือว่าไม่ธรรมดา อันดับดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ และมีการแข่งขันสูงมาก

โดยประเทศอินโดนีเซียขยับอันดับเร็วมากขึ้นมา 19 ตำแหน่ง มาอยู่ที่ 72 จาก 91 ส่วนเวียดนามมีอันดับที่ดีขึ้น 14 ตำแหน่ง มาอยู่ที่ 68 จาก 82 ดังนั้น แม้อันดับไทยจะดีขึ้นปีนี้ แต่ยังคงตามหลังมาเลเซียอยู่ 2 อันดับ มาเลเซียอยู่ที่ 24 ดังนั้นไทยคงอยู่หนึ่งไม่ได้ และบอกคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ไปแล้วว่า อันดับปีหน้าต้องไม่ตก และในปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้

"อันดับที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่นักลงทุนต่างชาติได้ประโยชน์ ชาวบ้านทั่วไปได้ประโยชน์ในการใช้บริการภาครัฐง่ายขึ้น เช่น การขอติดตั้งไฟ โดยสิ่งที่เห็นผลทำให้มั่นใจว่า การปฏิรูปเริ่มเห็นผลแล้ว งานนี้ต้องขอบคุณนายกช ที่เอาจริง และใช้ม.44 มาช่วย ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันมา 2 ปีเต็ม โดยในปีหน้าตัว

ไหนที่ยังไม่ดีต้องเข้าไปดูและไปเร่งจัดทำกฎหมายที่ยังค้างๆ อยู่ มั่นใจว่าปีหน้าโอกาสอันดับจะดีขึ้นมากกว่าปีนี้"นายสมคิด กล่าว

จัสตซ.แจง"ดับบลิวอีเอฟ"

นายสมคิด กล่าวว่า กำชับไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้เชื่อมโยงอันดับเว็ลด์แบงก์กับอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ เว็ลด์อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum หรือ WEF) ที่ผ่านมาไทยดีขึ้น 4 อันดับโดยการจัดอันดับดังกล่าวมี 12 เสาหลัก ดังนั้นควรเอาจริงกับทุกเสาหลักและเชิญเว็ลด์อีโคโนมิก ฟอรัม มาไทยเพื่อให้เขาทราบว่าไทยกำลังทำอะไร เป็นการช่วยบอกเล่าความสามารถแข่งขันของประเทศให้ชัดเจน ซึ่งสศช.ต้องไปเตรียมการสำหรับการจัดอันดับในปี 2561 ซึ่งเชื่อว่า อันดับของไทยจะดีขึ้น

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) กล่าวว่า อันดับ Doing Business ดีขึ้น ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด ขณะนี้รัฐในติดตามขอเข้ามาดูงานที่ไทย โดยในปีนี้อาจพิจารณาว่าจะมีการจ้างเว็ลด์แบงก์ มาเป็นที่ปรึกษาเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่ โดยการว่าจ้างต้องใช้งบประมาณปีละกว่า 10 ล้านบาท

เร่งปรับปรุงส่วนที่เหลือให้ดีขึ้น

นายทศพร กล่าวว่า ในปี 2561 วางแผนที่จะปรับปรุงการบริการอีกหลายเรื่อง เช่น การกำหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจเป็นอัตราคงที่ และลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจ

การขยายฐานการชำระเงินสมทบผ่านระบบอีเพย์เมนต์ ของสำนักงานประกันสังคม การเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นแบบและชำระภาษีให้สรรพากรรับการยื่นแบบภาษีเงินได้ในนิติบุคคล สำหรับรอบบัญชีปี 2561 ของกรมสรรพากร การขยายระบบ e-Filing ของสำนักงานศาลยุติธรรม

ธุรกิจเชื่อไทย"เนื้อหอมขึ้น"

**นายกlinik สารสิน ประธานหอการค้าไทย** กล่าวว่า อันดับที่เพิ่มขึ้น 20 อันดับ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐต่อการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจได้ดีขึ้นในหลายด้าน และเชื่อว่า อันดับในปีถัดไปจะดีขึ้นจากปีนี้ ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะระเบียบเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี)

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า อันดับที่เพิ่มขึ้นถึง 20 อันดับ จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการอำนวยความสะดวกในการลงทุนเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะโครงการลงทุนในอีอีซี ที่รัฐบาลพยายามดึงนักลงทุนต่างชาติรายใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น ซึ่งหากมีการลงทุนเพิ่มขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น